



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๒  
เรื่อง มาตรการเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ทั้งที่ยังอยู่ในราชการและออกจากราชการไปแล้ว

โดยที่หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๑๐/๒๑๕ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒  
เรื่อง เร่งรัดการดำเนินการทางวินัย แจ้งว่า ก.ค.ศ. โดย อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับวินัยและการออกจาก  
ราชการ (ที่ทำการแทน) พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้การพิจารณารายงานการดำเนินการทางวินัยเป็นไปด้วย  
ความรวดเร็วถูกต้อง ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดในอันที่จะไม่เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ  
และเกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ถูกดำเนินการทางวินัย จึงมีมติให้หน่วยงานการศึกษา และส่วนราชการต่างๆ เร่งรัด  
และมีมาตรการเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งที่อยู่ในราชการและ  
ออกจากราชการไปแล้ว ให้แล้วเสร็จทันตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

ดังนั้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๒ ประกาศมาตรการเกี่ยวกับการ  
ดำเนินการทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้

๑. การสอบสวนกรณีที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้คณะกรรมการสอบสวน  
ดำเนินการสอบสวนให้แล้วเสร็จ โดยให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

(๑) เมื่อประธานกรรมการได้รับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนพร้อมด้วยเอกสาร  
หลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่ถูกกล่าวหา ให้ประธานกรรมการลงลายมือชื่อ และวัน เดือน ปีที่ได้รับทราบไว้เป็น  
หลักฐาน แล้วให้ประธานกรรมการดำเนินการประชุมคณะกรรมการสอบสวนเพื่อพิจารณาวางแนวทางการ  
สอบสวนต่อไป โดยแจ้งและอธิบายข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ประธาน  
กรรมการได้รับคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการสอบสวน

(๒) รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ถูกกล่าวหาภายใน ๖๐ วันนับแต่วันที่  
ดำเนินการตาม (๑) แล้วเสร็จ

(๓) แจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ  
ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ดำเนินการตาม (๒) แล้วเสร็จ

(๔) รวบรวมพยานหลักฐานที่ถูกกล่าวหาอ้าง ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วันนับแต่วันที่  
ดำเนินการตาม (๓) แล้วเสร็จ

(๕) ประชุมพิจารณาลงมติและทำรายงานสอบสวนเสนอต่อผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน  
ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ดำเนินการตาม (๔) แล้วเสร็จ

ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลาตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ได้ ให้ประธานกรรมการรายงานเหตุที่ทำให้การสอบสวนไม่แล้วเสร็จต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อขอขยายระยะเวลาการสอบสวน ในกรณีเช่นนี้ ให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อขอขยายระยะเวลาดำเนินการได้ตามความจำเป็นครั้งละไม่เกิน ๖๐ วัน

การสอบสวนเรื่องใดที่คณะกรรมการสอบสวนดำเนินไม่แล้วเสร็จ ภายใน ๒๔๐ วัน ให้ประธานกรรมการรายงานเหตุให้ผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อรายงานให้ ก.ศ.จ. เพื่อมีมติให้เร่งรัดการสอบสวนให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ ก.ศ.จ.กำหนด ตามเหตุผลและความจำเป็น

๒. การสอบสวนกรณีที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยไม่ร้ายแรง ให้คณะกรรมการสอบสวนดำเนินการสอบสวนให้แล้วเสร็จ ภายใน ๙๐ วันนับแต่วันที่ ประธานกรรมการได้รับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ทั้งนี้ให้นำขั้นตอนการสอบสวนตามข้อ ๑ (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) มาใช้บังคับโดยอนุโลม

ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ประธานกรรมการรายงานเหตุที่ทำให้การสอบสวนไม่แล้วเสร็จต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อขอขยายระยะเวลาการสอบสวน ในกรณีเช่นนี้ ให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนสั่งขยายระยะเวลาดำเนินการได้ตามความจำเป็นแต่ไม่เกิน ๓๐ วัน และเร่งรัดการสอบสวนให้แล้วเสร็จต่อไป

ทั้งนี้ให้เป็นไปตาม กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. ๒๕๕๐

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายอรรถกานต์ อรุณไพโร)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต ๒  
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต ๒